

THÔNG BÁO

Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, Giám sát chuyên đề Công tác xóa mù chữ giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Liên Hội, huyện Văn Quan

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HĐND ngày 25/01/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan về thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024 giao cho Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện giám sát chuyên đề về Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện Đề án xóa mù chữ giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Văn Quan; Quyết định số 52/QĐ-HĐND-KTXH ngày 22/3/2024 và Kế hoạch số 53/KH-ĐGS ngày 22/3/2024 của Đoàn Giám sát Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan về Giám sát chuyên đề về Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện Đề án xóa mù chữ giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Liên Hội.

Đoàn Giám sát Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Lành Thị Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn, các thành viên tham gia đoàn giám sát có các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, đại diện phòng Tài chính - Kế hoạch, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Thành phần đơn vị được giám sát có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã, lãnh đạo các nhà trường trên địa bàn và các thành phần liên quan.

Đoàn Giám sát tiến hành giám sát thực tế và làm việc tại UBND xã Liên Hội. Tại buổi làm việc Đoàn Giám sát nghe đại diện Trung tâm Học tập cộng đồng xã báo cáo công tác xóa mù chữ giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã, các ý kiến tham gia xây dựng, góp ý của lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và ý kiến tham gia của thành viên trong đoàn, cũng như ý kiến bổ sung, giải trình làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xóa mù chữ giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã. Đoàn Giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhận xét đánh giá như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị

Đơn vị được giám sát thực hiện đúng nội dung, chương trình các quy định theo kế hoạch giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn Giám sát, có báo cáo, hồ sơ liên quan phục vụ công tác giám sát và mời đầy đủ thành phần làm việc với đoàn.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Công tác xóa mù chữ đã được sự quan tâm chỉ đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn xã Liên Hội chỉ đạo sát sao, sự phối hợp và vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thôn, đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn.

3. Kết quả triển khai

3.1. Công tác điều tra, rà soát số người mù chữ, người tái mù chữ hằng năm

Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát người mù chữ và tái mù chữ trên địa bàn. Việc khảo sát thực hiện dưới các hình thức điều tra phổ cập, hình thức phỏng vấn, hoặc khảo sát bằng phiếu đánh giá khả năng đọc, viết, tính toán của người dân. Trên cơ sở đó lập kế hoạch huy động người dân tham gia học các lớp xóa mù chữ.

3.2. Việc cập nhật số liệu trên hệ thống phần mềm dữ liệu phổ cập giáo dục - xóa mù chữ (XMC) của Bộ GD&ĐT

Hằng năm các đơn vị trường học trên địa bàn tiến hành điều tra phổ cập giáo dục - XMC, hoàn thành việc cập nhật chính xác thông tin đối tượng phổ cập giáo dục - XMC trên phần mềm của Bộ GD&ĐT đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Năm 2023 do phần mềm không còn được sử dụng miễn phí nên khó khăn trong việc tổ chức thống kê, tổng hợp của các cơ sở giáo dục.

3.3. Công tác vận động người mù chữ tham gia lớp học XMC và duy trì sĩ số lớp học; Công tác phối hợp giữa ngành giáo dục với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong công tác XMC

Theo số liệu điều tra năm 2023 trên địa bàn xã có 66 người mù chữ trong độ tuổi từ 15-60. Trong đó số người mù chữ mức độ 1 là 22 người, mức độ 2 là 44 người. TTHTCĐ đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội làm tốt công tác vận động người mù chữ tham gia học XMC. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Khuyến học, Hội Nông dân và các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn làm công tác tuyên truyền, vận động trong các cuộc họp của Hội, của thôn. Lập hồ sơ trình Phòng GD&ĐT mở 04 lớp XMC, trong đó lớp mức độ 1 có 03 học viên, lớp mức độ 2 có 09 học viên tham gia. Trong quá trình tổ chức dạy học, Ban Giám đốc kịp thời nắm bắt khó khăn của học viên, đưa ra những giải pháp phù hợp để duy trì sĩ số, đảm bảo hiệu quả của lớp học. Đến nay, mức độ 01 đang học chương trình cuối học kỳ 3, dự kiến hoàn thành trong tháng 4; mức độ 2 đang học chương trình học kỳ 5, dự kiến hoàn thành trong tháng 5. Dự kiến sau khi kết thúc chương trình, TTHTCĐ xã, các đơn vị trường học tiến hành hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Phòng GD&ĐT ban hành Quyết định xác nhận học viên hoàn thành chương trình XMC từng giai đoạn, tham mưu thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ học viên kịp thời theo quy định tại Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 27/9/2022, Nghị quyết số 27/2022/NQHĐND ngày 10/12/2022 và các văn bản hướng dẫn khác.

Bên cạnh đó, do một số học viên là lao động chính trong gia đình, thường xuyên đi làm ăn xa nhà, một số học viên thì có độ tuổi cao (trên 50 tuổi) mắt mờ, không đi xe máy được, số ít ngại ra học nên tỷ lệ duy trì sĩ số chưa đảm bảo, gây khó khăn cho tiến độ chương trình và công tác dạy học của giáo viên.

3.4. Công tác phối hợp giữa các trường học với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong công tác XMC

Thông qua các kỳ họp Quân-Dân-Chính-Đảng hằng tháng, các trường học báo cáo tình hình tổ chức thực hiện chương trình, những thuận lợi, khó khăn. Thông tin kịp thời tới các tổ chức, đoàn thể đặc biệt là các đồng chí Trưởng thôn cùng tham gia tuyên truyền, vận động học viên ra lớp.

3.5. Việc triển khai thực hiện chương trình XMC

Về cơ sở vật chất phục vụ các lớp XMC cơ bản đảm bảo: lớp học chủ yếu được thực hiện tại các đơn vị trường học trên địa bàn, đủ bàn ghế, ánh sáng và thiết bị dạy học tối thiểu. TTHTCĐ phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn xã phân công giáo viên linh hoạt, phù hợp, có đủ giáo viên dạy đảm bảo chương trình quy định. Về chương trình thực hiện theo Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ GD&ĐT Thông tư ban hành Chương trình xóa mù chữ. Có đủ tài liệu hướng dẫn dạy học lớp XMC cho giáo viên tham khảo. Bên cạnh đó các giáo viên dạy lớp XMC thường xuyên được tham gia tập huấn, bồi dưỡng về thực hiện chương trình XMC.

Thông nhất với học viên và các đơn vị trường học trên địa bàn đặt địa điểm lớp theo nhóm học viên thuộc địa bàn gần khu vực trường học, tạo thuận lợi cho học viên đi lại.

Cùng học viên thông nhất lịch học linh hoạt theo mùa vụ và theo thời tiết từng mùa cụ thể (buổi sáng, buổi trưa hoặc buổi tối) để đảm bảo sĩ số và chuyên cần của học viên.

3.6. Vai trò tổ chức thực hiện công tác XMC của TTHTCĐ

TTHTCĐ xã Liên Hội thực hiện công tác XMC:

Thực hiện điều tra, khảo sát, tuyên truyền, vận động, huy động người dân tham gia học XMC; sắp xếp đầu tư cơ sở vật chất lớp học; phân công nhiệm vụ tới các tổ chức, đoàn thể, đơn vị trường học trong công tác mở lớp dạy học XMC.

Xây dựng hồ sơ mở lớp trình Phòng GD&ĐT huyện mở các lớp XMC theo quy định; lập dự toán kinh phí mở lớp.

Phối hợp với các đơn vị trường học chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục theo Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ GD&ĐT Thông tư ban hành Chương trình XMC.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những hạn chế, bất cập

Công tác huy động người dân mù chữ tham gia các lớp XMC còn gặp nhiều khó khăn, nhất là những đối tượng trong độ tuổi lao động. Vào thời điểm mùa vụ rất khó huy động học viên ra lớp học XMC và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; nội dung dạy học ở kỳ 1,2 (GD1), kỳ 4 (GD 2) còn khó khăn do chưa có tài liệu hướng dẫn dạy học kịp thời.

Kinh phí thực hiện công tác XMC còn hạn hẹp, không có kinh phí cho công tác điều tra cập nhật người mù chữ; hoạt động của TTHTCĐ chưa thật hiệu quả, việc tạo phong trào học tập và văn hóa đọc trong Nhân dân còn nhiều khó khăn.

Số người mù chữ trong độ tuổi 15 - 60 chiếm tỷ lệ $69/2276 = 3,03\%$.

Hầu hết giáo viên đều dạy đủ và vượt định mức số tiết tại các đơn vị trường học, việc bố trí thời gian dạy các lớp XMC còn chông chéo, quá tải hoặc dạy vào thời gian chưa phù hợp (buổi trưa, buổi tối); một số giáo viên cấp mầm non, cấp THCS chưa có kinh nghiệm dạy chương trình cấp tiểu học; một số học viên chưa chuyên cần trong các buổi học trực tiếp hoặc chưa có phương tiện để học trong các buổi học trực tuyến.

Văn phòng phẩm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và người tham gia giảng dạy lớp XMC chưa có, chủ yếu từ các đơn vị trường học và một phần hỗ trợ của TTHTCĐ.

2. Nguyên nhân của hạn chế, bất cập

2.1. Nguyên nhân khách quan: Địa bàn xã tương đối rộng, dân cư sống thưa thớt, xa trường học, các lớp XMC chủ yếu vào buổi trưa, tối, thời gian học tương đối dài (từ 10 tháng liên tục trở lên) nên rất khó khăn trong huy động người học ra lớp. Đa số người dân thu nhập của thấp, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao; người mù chữ phần lớn thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Đối tượng mù chữ là người lớn tuổi, lao động chính trong gia đình, đi làm xa nhà, không có điều kiện học tập. Việc vận động các đối tượng mù chữ đi học XMC và duy trì sĩ số các lớp học gặp rất nhiều khó khăn.

2.2. Nguyên nhân chủ quan: Chưa có giáo viên chuyên trách, giáo viên và người tham gia giảng dạy lớp mù chữ thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, thời gian dạy học XMC trùng với thời gian năm học của các đơn vị trường học, nhiều giáo viên đủ số tiết dạy chính khóa nên công tác dạy học XMC dạy vượt số tiết theo định mức, khối lượng công việc lớn cũng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của các lớp XMC.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Kiến nghị của UBND xã Liên Hội

a) Đối với Ban Chỉ đạo huyện

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng phổ cập giáo dục XMC nói riêng trên địa bàn xã Liên Hội.

- Quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho TTHTCĐ, các nhà văn hóa xã, đảm bảo về cơ sở vật chất cho các lớp học XMC được tổ chức thuận lợi hơn.

- Quan tâm chi trả chế độ chính sách đối với người dạy, người học và người làm công tác XMC kịp thời.

- Bố trí thêm định mức giáo viên đảm bảo công tác dạy học XMC.

b) Đối với Phòng GD&ĐT

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên thực hiện chương trình giảng dạy XMC.

- Ưu tiên bố trí giáo viên cho các đơn vị trường học trên địa bàn xã có mở lớp XMC, đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng được việc thực hiện chương trình XMC theo Thông tư của Bộ quy định.

2. Kiến nghị của Đoàn Giám sát đối với UBND xã Liên Hội

- Thường xuyên tổ chức việc tuyên truyền và nâng cao năng lực Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục xã; thường xuyên tuyên truyền người dân nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Giáo dục với các tổ chức, đơn vị liên quan trong công tác XMC; xây dựng đội ngũ giáo viên chuyên trách XMC. Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục xã phân công nhiệm vụ, trách nhiệm các thành viên trong việc chỉ đạo, tham gia huy động học viên học các lớp XMC. Tổ chức sơ kết, tổng kết hằng năm để đánh giá từ đó đúc rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót.

- Đẩy mạnh và đa dạng hình thức tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của việc học xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

- Chỉ đạo TTHTCĐ Thực hiện tốt công tác điều tra thống kê hằng năm đảm bảo chính xác, liên thông. Thực hiện tốt công tác huy động người mù chữ ra lớp.

- Nâng cao chất lượng dạy và học, củng cố và nâng cao kết quả xóa mù chữ: Tổ chức các lớp học xóa mù chữ phù hợp; duy trì các hình thức học tập như ngắn hạn, dài hạn, vừa làm vừa học, tự học có hướng dẫn. Tổ chức thời gian học linh hoạt như học buổi tối, học vào các ngày nghỉ, học theo ca, học theo mùa vụ; đa dạng học các hình thức dạy học: trực tuyến, qua mạng, trực tiếp, người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ.

- TTHTCĐ hoạt động đúng quy chế của Bộ GD&ĐT, với tổng số người tham gia các lớp chuyên đề ngắn hạn và dài hạn.

3. Kiến nghị của Đoàn Giám sát đối với UBND huyện

Đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét giải quyết kiến nghị mà UBND xã Liên Hội đã nêu ở trên.

Trên đây là Thông báo Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, Giám sát chuyên đề Công tác xóa mù chữ giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Liên Hội, huyện Văn Quan./.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các thành viên Ban KT-XH HĐND huyện;
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện;
- TT HĐND, UBND xã Liên Hội;
- Các Trường trên địa bàn xã Liên Hội;
- CVVP (đ/c Lê);
- Lưu: VT, HSGS.

Lành Thị Huệ

